

Số: 14/BC-ĐDBQH

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Trong thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức để các ĐBQH tiến hành tiếp xúc cử tri (TXCT) chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế. Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp báo cáo các nội dung như sau:

I. Tình hình chung

1. Tâm tư, nguyện vọng của cử tri

- Tại các Hội nghị TXCT, các vị ĐBQH đã thông báo với cử tri về dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh 09 tháng đầu năm 2021; một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đến nay; trả lời một số nội dung mà cử tri kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tại các đợt tiếp xúc trước đây.

- Cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là một kỳ họp mang nhiều dấu ấn của sự sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Cử tri kỳ vọng những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến được với Quốc hội, Chính phủ, cùng những thông điệp mạnh mẽ, sự quyết đoán từ người đứng đầu và sự đoàn kết đồng lòng, Quốc hội sẽ được tiếp nối thành công trong các kỳ họp Quốc hội tiếp theo, góp phần cùng cả hệ thống chính trị tăng cường niềm tin cho người dân trong vượt qua thử thách cấp bốn cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh. Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và nhanh chóng đưa đất nước vào giai đoạn phát triển bình thường mới.

2. Kết quả tiếp xúc cử tri

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, các ĐBQH công tác ở Trung ương không thể về địa phương để tiến hành TXCT trực tiếp. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức để 04 ĐBQH công tác tại địa phương tiến hành TXCT tại 08/09 huyện, thị xã và thành phố Huế (hoãn Hội nghị TXCT tại thị xã Hương Thủy do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19). Tại các điểm tiếp xúc cử tri có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Số cử tri tham dự hơn 400 người, trong đó có hơn 50 lượt cử tri phát biểu ý kiến.

II. Nội dung kiến nghị cử tri cụ thể

1. Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1.1. Trên cơ sở nội dung sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để áp dụng trên toàn quốc (trong đó, có tính đến yếu tố đặc thù cho Thừa Thiên Huế), kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội quan tâm, xem xét sớm ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù tỉnh Thừa Thiên Huế, làm hành lang pháp lý để Tỉnh triển khai các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

1.2. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát việc trang bị và mua sắm các trang thiết bị y tế, việc chỉ định điều trị trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện (công và tư); giá các trang thiết bị y tế dùng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương

2.1. Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2.1.1. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ; Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về phê

duyet chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ chưa phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; cũng như chưa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình. Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

2.1.2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn, có thương hiệu đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn (ưu tiên công nghiệp sạch, xanh, tuần hoàn) để Tỉnh sớm xây dựng, đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2.1.3. Cử tri sinh sống tại khu vực Kinh thành Huế rất phấn khởi và vui mừng khi được Đảng, Nhà nước quan tâm di dời đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn. Đồng thời kiến nghị Chính phủ xem xét Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Giai đoạn 2) là dự án quan trọng Quốc gia, dự án trọng điểm (như giai đoạn 1) để tiếp tục ưu tiên bố trí Ngân sách Trung ương hoàn thành dự án. Tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn lực trung hạn giai đoạn 2021-2025 phần vốn còn thiếu để sớm hoàn thành Dự án.

2.1.4. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định của Luật đất đai năm 2013: về thẩm quyền, tiêu chí, hạn mức giao đất, cho thuê đất đối với các dự án sử dụng đất của nhà đầu tư theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên; công tác lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tính đến các yếu tố mang tầm chiến lược, lâu dài, hạn chế việc đền bù, giải tỏa khi thực hiện dự án.

2.1.5. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương quan tâm, sớm bổ sung Dự án nhà máy điện khí LNG Chân Mây vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 cho phép đưa vào vận hành thương mại 02 tổ máy với công suất 1.600 MW, các hợp phần còn lại với công suất 3.200 MW đưa vào giai đoạn 2030 - 2045.

2.1.6. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cân đối bố trí bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 49 vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, dự kiến đầu tư cho các chương trình, dự án khác tại Nghị quyết 29/2021/QH15 ngày 14/9/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Quốc hội hoặc nguồn vốn khác phù hợp để sớm hoàn thiện tuyến Quốc lộ 49 kết nối

giao thông thuận lợi, an toàn từ cảng biển Thừa Thiên Huế và khu vực Miền Trung đến cửa khẩu với nước bạn Lào (Hồng Vân - Thừa Thiên Huế/Koutai - Salavan) trong kỳ kế hoạch năm 2021- 2025.

2.1.7. Theo Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Theo đó, Giám đốc Đại học Huế thành lập Viện trên cơ sở Viện Công nghệ sinh học và Trung tâm ươm tạo chuyển giao công nghệ. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung và giao Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Đây là thiết chế quan trọng để Thừa Thiên Huế sớm trở thành trung tâm Khoa học Công nghệ của cả nước theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

2.2. Kiến nghị các bộ, ngành trung ương

2.2.1. Kiến nghị Bộ Y tế

Hiện nay, Thừa Thiên Huế đang có tỷ lệ tiêm vắc xin rất thấp, chỉ đạt 18,71% kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế để tiêm cho người từ 18 tuổi. Kính đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế quan tâm phân bổ kịp thời vắc xin để tiêm cho người dân. Xem xét, điều phối cấp phát cho Tỉnh sinh phẩm xét nghiệm Realtime RT-PCR, kit test xét nghiệm nhanh COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir và Molnupiravir; hỗ trợ bổ sung trang thiết bị để nâng năng lực điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại các bệnh viện tuyến tỉnh đang thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Quan tâm phân bổ đủ kinh phí phát sinh trong công tác phòng, chống dịch năm 2021 cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2.2. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Đề nghị Bộ đẩy nhanh xây dựng và thực hiện Đề án “Xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia” và Đề án “Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế”.

b) Cần nhắc xét tốt nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc. Tổ chức thi Đại học, Cao đẳng đối với các thí sinh có nhu cầu nhằm giảm thiểu chi phí tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tốn kém hàng ngàn tỉ đồng, đáp ứng với yêu cầu thực tế của học sinh THPT khi tốt nghiệp không có nhu cầu học cao hơn mà muốn học nghề, đi xuất khẩu lao động, buôn bán kinh doanh,... Qua đó, tiết kiệm được nguồn lực để tập trung đầu tư cải thiện chất lượng dạy và học, chất lượng sách giáo khoa, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

c) Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết các địa phương trên toàn quốc phải tổ chức học trực tuyến. Tuy nhiên, có nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai hình thức dạy và học này như: nhiều gia đình không có điều kiện mua máy móc cũng như kết nối mạng Internet; không ít gia đình, bố mẹ bận đi làm không thể ở bên học sinh hoặc phụ huynh không am hiểu công nghệ để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các cháu vào phần mềm học trực tuyến; hình thức học trực tuyến khó đảm bảo về mặt chất lượng và duy trì hứng thú của học sinh trong học tập. Đề nghị Bộ sớm hướng dẫn, có phương án tháo gỡ để đảm bảo chất lượng dạy và học, hạn chế khó khăn cho gia đình và nhà trường.

d) Học phí bậc Đại học đang tăng cao gây khó khăn cho nhiều gia đình có con em theo học; cơ hội theo học các trường chất lượng cho sinh viên nghèo có học lực khá, giỏi bị thu hẹp. Ngoài ra, rất nhiều ngành đào tạo tài năng, đào tạo khoa học cơ bản khó tuyển sinh, có nguy cơ ít được quan tâm đầu tư vì hiệu quả tài chính thấp như các ngành sư phạm, cử nhân toán, vật lý, văn học,... Đề nghị Bộ xem xét điều chỉnh giảm học phí Đại học và các cấp học, ưu tiên đầu tư cho những ngành chất lượng, khó tuyển sinh để thu hút học sinh giỏi nhờ miễn giảm học phí và chu cấp học bổng. Đồng thời, giảm gánh nặng về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong thời gian qua đối với gia đình của các sinh viên theo học Đại học.

đ) Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mà không dựa vào chất lượng, trình độ, hiệu quả công việc, gây khó cho các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện bổ nhiệm, xếp lương, chuyển xếp hạng, chuyển hệ số lương,... Đề nghị Bộ sớm điều chỉnh đảm bảo công bằng, hợp lý, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu và công tác tốt.

2.2.3. Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hiện nay, người lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là rất lớn với nhiều ngành nghề khác nhau, họ có nhu cầu việc làm để ổn định cuộc sống. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có cơ chế, chính sách trong hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề phù hợp cho các nhóm đối tượng để họ được tuyển dụng, làm việc ổn định tại địa phương.

2.2.4. Kiến nghị Bộ Công an

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để theo kịp với thực tiễn, một số điều luật rất khó áp dụng để xử lý mặt dù thực tế có hành vi vi phạm xảy ra như:

- Tội xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo Điều 289, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tương tự như hành vi vi phạm tại điểm a, khoản 2 Điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

- Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên hành vi, tính chất “trái phép” chưa được quy định thống nhất, nên khi phát hiện hành vi vi phạm không xử lý được.

2.2.5. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thực hiện sản xuất và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản, đặc biệt tại các địa phương phải áp dụng giãn cách xã hội; việc lưu thông, phân phối, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nhiều mặt hàng, trái cây vào vụ thu hoạch nên dễ xảy ra nguy cơ dư nguồn hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực ở vùng sản xuất nhưng lại thiếu hàng ở một số địa phương phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Đề nghị Bộ có phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, diễn biến dịch Covid-19 tại từng tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo vừa chống dịch, thiên tai hiệu quả vừa đảm bảo cung ứng tốt lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, xuất khẩu; tăng cường kết nối, phối hợp với các tập đoàn viễn thông (Viettel Post, VNPT Post), các doanh nghiệp có ứng dụng giao hàng chuyên nghiệp (Grab, GoViet...) đề xuất hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp và thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản, tăng cường giao dịch điện tử; xây dựng chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh.

2.2.6. Kiến nghị Bộ Công Thương

Đề nghị Bộ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tránh tình trạng vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng gây bức xúc; đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan triển khai sâu rộng hoạt động tuyên truyền, phổ biến để cho người dân, doanh nghiệp nắm vững hơn quy định của pháp luật, nắm được thông tin về phân biệt hàng giả, xuất xứ hàng hóa, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng tránh hàng giả.

2.2.7. Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải

Đề nghị Bộ nghiên cứu có phương án thiết thực trong việc vận chuyển công dân từ vùng dịch về các địa phương; cũng như vận chuyển, lưu thông hàng hóa từ vùng sản xuất đến nơi tiêu thụ một cách thuận lợi, nhanh chóng, tránh gây cản trở, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Dân nguyện /.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Ban Dân nguyện, UBTVQH;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Vụ Dân nguyện, VPQH;
- VP: CVP, PCVP (PT);
- Các phòng: CTQH, DNTT;
- Lưu VT.QH1.

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Sửu